



ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๒๘๗๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๙๘๔

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็น เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ และมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากจะพิจารณาตามศักยภาพของที่ดินและสมรรถนะของดินแล้ว ควรคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามระบบนิเวศของพื้นที่หรือภูมินิเวศด้วย โดยพิจารณาทั้งศักยภาพและการรองรับของระบบนิเวศในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ เนื่องจากทรัพยากรที่ดินที่มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์มีอยู่อย่างจำกัด ควรมีการประเมินความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งของภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป

๒. ควรพิจารณาหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน เช่น ประเด็นนโยบายที่ ๒ การใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรเพิ่มกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการวางแผนและกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ เป็นต้น

๓. ควรเพิ่มแผนที่แนวเขตที่ดินและแนวเขตการปกครองดิจิทัล เป็นตัวชี้วัดในประเด็นนโยบายที่ ๔ การบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ

โดยมี ...

โดยมีหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท รวมทั้งแนวเขต
การปกครองซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีค่าพิกัดแสดงตำแหน่งอย่างชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรารุช ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo.mnre@hotmail.com